

BÁO CÁO**Kết quả nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng**

Căn cứ Thông báo số: 545-TB/TWĐTN-BKT, ngày 26/10/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc "*Tổ chức các đoàn kiểm tra chuyên đề, kiểm tra định kỳ và giao ban công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi năm 2021*";

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021 của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong tỉnh Triển khai, quán triệt các chủ trương của Đảng; các Nghị quyết, kết luận của Đoàn và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, cụ thể như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI

Căn cứ Chương trình hành động và sự chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, của Tỉnh ủy Trà Vinh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã xây dựng và ban hành các văn bản triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, cụ thể: Chương trình hành động số 18-CTr/TĐTN-TCKT, ngày 12/3/2021 về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết XI của Đảng bộ tỉnh Trà Vinh; Kế hoạch số 390-KH/TĐTN-TCKT, ngày 23/7/2021 về việc thực hiện Chương trình hành động của Trung ương Đoàn về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 377-KH/TĐTN-BTG, ngày 14/6/2021 về việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Căn cứ Chương trình, Kế hoạch chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp gắn với chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với đặc điểm, tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị, bảo đảm khả thi, thiết thực, hiệu quả, bám sát chương trình hành động của Đoàn cấp trên và cấp ủy địa phương, đơn vị. Từ đó đã tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn tỉnh, thúc đẩy các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đã đề ra.

II. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

1. Kết quả tổ chức đề cán bộ Đoàn chủ chốt các cấp dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng do Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức đề cử ban Bộ Đoàn chủ chốt các cấp gồm: các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, trưởng, phó các phòng, ban Tỉnh đoàn và cán bộ đoàn các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc do Trung ương Đoàn tổ chức tại các điểm cầu tỉnh Trà Vinh có 218 đồng chí tham dự.

2. Kết quả cung cấp tài liệu học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội về cơ sở

Cán bộ theo Kế hoạch của Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn đã triển khai, cung cấp đến các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc, báo cáo viên của Đoàn cấp tỉnh, cấp huyện các loại tài liệu cụ thể như sau:

2.1. Tài liệu dùng cho cán bộ và báo cáo viên: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Tài liệu nghiên cứu các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Tài liệu những điểm mới trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Tài liệu tìm hiểu một số thuật ngữ trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Đề cương và nội dung bài giảng của các đồng chí báo cáo viên tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc; Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Bộ infographic tuyên truyền về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Video motion-graphic về những điểm nổi bật trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng của Trung ương Đoàn ban hành; Tài liệu do Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Trà Vinh ban hành.

2.2. Tài liệu dùng cho đoàn viên: Tài liệu học tập các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Tài liệu hỏi - đáp về các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Bộ infographic tuyên truyền về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Video motion-graphic về những điểm nổi bật trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng của Trung ương Đoàn ban hành; Tài liệu do Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Trà Vinh ban hành.

2.3. Tài liệu tuyên truyền cho thanh niên: Bộ infographic tuyên truyền về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Video motion-graphic về những điểm nổi bật trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng của Trung ương Đoàn ban hành; Tài liệu do Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Trà Vinh ban hành.

3. Kết quả tổ chức sinh hoạt chi đoàn, chi hội, câu lạc bộ lý luận trẻ, sinh hoạt báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đoàn

Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo viên, công tác viên đủ lượng xã hội của Đoàn cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Trà Vinh năm 2021 về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, có 14 điểm cầu cấp huyện và 01 điểm cầu cấp tỉnh với 246 đồng chí cán bộ Đoàn, báo cáo viên cấp tỉnh, cấp huyện tham dự.

Bên cạnh đó, Tỉnh đoàn chỉ đạo các đơn vị đoàn cấp huyện tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ, hội nghị, tập huấn báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp với hình thức trực tuyến nhằm cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ việc

học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Kết quả tổ chức được 28 cuộc, có 3.038 lượt cán bộ đoàn, báo cáo viên tham dự.

4. Kết quả tổ chức cho cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên nghiên cứu về Nghị quyết Đại hội

Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai chương trình hành động của Đoàn cấp tỉnh vào ngày 14/7/2021, có 44 cán bộ đoàn chủ chốt tham dự. Thành phần tham dự gồm các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, Bí thư các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc. Tại hội nghị, Tỉnh đoàn triển khai Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, quán triệt các cấp bộ Đoàn triển khai Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng cùng cấp, tổ chức cho 100% cán bộ, đoàn viên học tập các nội dung của nghị quyết, qua đó thể hiện tinh thần tiến công và khí thế hành động của tuổi trẻ, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tập trung tổ chức nhiều hình thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên nghiên cứu về Nghị quyết Đại hội như thông qua hội nghị học tập, tuyên bài viết về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết. Nội dung nghiên cứu tập trung vào những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII; báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng, Kết quả, tình hình đến tháng 11/2021 toàn tỉnh đã tổ chức 2.466 cuộc học tập, quán triệt (cấp tỉnh 2, cấp huyện 14, cấp cơ sở 2.450) cho 3.038/3.038 cán bộ đoàn, 47.425/47.425 đoàn viên (đạt 100%).

III. KẾT QUẢ TUYÊN TRUYỀN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Để sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng thành hiện thực cuộc sống, Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các đơn vị tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 61-CT/TW ngày 9/3/2021 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Trung ương Đoàn, của Tỉnh ủy về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tiếp biến, Tỉnh đoàn tổ chức hội thi trực tuyến "Ảnh sáng soi đường" cấp tỉnh năm 2021, trong đó dành 2 vòng thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng từ tháng 5 - tháng 6/2021, kết quả có 26.930 thí sinh tham gia dự thi.

Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh phát động các bộ, đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia hội thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần

thứ XIII do Trung ương Đoàn tổ chức, kết quả có 17.151 cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia.

Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn trong tình quan tâm tổ chức các hình thức tuyên truyền thông qua các hoạt động của Đoàn, thi trực tuyến qua mạng internet, tuyên truyền trên website, các chuyên mục, tuyển bài viết về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết đồng thời tích cực tuyên truyền về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, các kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và 35 năm đổi mới; các quan điểm, chủ trương mới của Đảng được xác định tại đại hội XIII, các hoạt động của Đoàn, đoàn viên, thanh niên chào mừng thành công Đại hội và nghiên cứu học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội. Chia sẻ các ấn phẩm tuyên truyền trên các trang tin điện tử, mạng xã hội do Đoàn quản lý; tổ chức đề bạt lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên, thành viên câu lạc bộ lý luận trẻ viết tin, bài tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội; phối hợp với các đơn vị tuyên truyền trên internet và mạng xã hội. Kết quả toàn tỉnh đã tuyên truyền cho 67.130/80.879 thanh niên (đạt 83%).

IV. CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT, ĐÓN ĐÓC, ĐÁNH GIÁ

Các cấp bộ Đoàn trong tình quan tâm thực hiện việc đánh giá việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết của cấp bộ Đoàn thông qua việc viết bài thu hoạch đồng thời xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết của địa phương đơn vị; đối với đoàn viên triển khai viết bài thu hoạch sau khi học tập, quán triệt. Liên tiếp có một số đơn vị triển khai được các hình thức sáng tạo như thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết để kiểm tra, đánh giá kết quả nghiên cứu, học tập quán triệt của cán bộ, đoàn viên đơn vị mình.

Đoàn cấp tỉnh, cấp huyện thường xuyên thực hiện việc kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo cơ sở trong nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội qua các đợt hội nghị của Đoàn. Đồng thời kiểm tra lồng ghép trong các đợt kiểm tra định kỳ 6 tháng đầu năm và cuối năm của Đoàn.

V. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Đánh giá khái quát những kết quả đã thực hiện theo Kế hoạch của Ban Bí thư Trung ương Đoàn

Việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng được các cấp bộ Đoàn tổ chức sáng tạo, thiết thực và hiệu quả, phù hợp với tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh: Covid-19. Xác định trọng tâm của việc học tập, quán triệt tập trung triển khai đối với cán bộ và đoàn viên; đối với hội viên, thanh niên thì tập trung phổ biến, tuyên truyền Nghị quyết; kết hợp tự nghiên cứu với nghe phổ biến, quán triệt; có kiểm tra, đánh giá, đôn đốc thường xuyên. Đoàn cấp huyện tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết cho những đảng chi chưa tham gia hội nghị cấp Trung ương và cấp tỉnh hoàn thành trong tháng 7/2021 và Đoàn cấp cơ sở, chi đoàn tổ chức đề bạt đoàn viên học tập, quán triệt trong tháng 8/2021 đảm bảo theo sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn.

Công tác tuyên truyền Nghị quyết có sự kế thừa những kinh nghiệm, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong thời gian trước. Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền

và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng được các cấp bộ Đoàn thực hiện một cách nghiêm túc, chất lượng, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021; gắn học tập, truyền đạt nội dung Nghị quyết với việc uốn nắn những nhận thức lệch lạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phân bác các quan điểm sai trái, thù địch. Nội dung tuyên truyền tập trung vào những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Hình thức tổ chức phù hợp với lĩnh vực, địa bàn, trình độ của cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên. Tài liệu phục vụ nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Đặc biệt là phát huy hiệu quả của các phương tiện truyền thông và các công cụ tuyên truyền trực quan, hiện đại; tổ chức hội thi tìm hiểu về Nghị quyết, thi trực tuyến qua mạng internet ... phù hợp với đối tượng, điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị.

Bên cạnh đó, việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thúc đẩy các phong trào thi đua trong toàn Đoàn. Học tập, quán triệt có gắn liền với xây dựng chương trình hành động, cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng trong nội dung và nhiệm vụ công tác của địa phương, đơn vị.

2. Những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân

- Đa số các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tổ chức bằng hình thức hội nghị học tập, quán triệt trực tuyến mà chưa tổ chức được nhiều hình thức sáng tạo như tọa đàm, diễn đàn, sân khấu hóa,...

- Việc đánh giá chất lượng tiếp thu Nghị quyết của đoàn viên, thanh niên cũng còn gặp nhiều khó khăn do đa số là học tập và tuyên truyền trực tuyến.

- Việc kiểm tra của Đoàn cấp tỉnh, cấp huyện chỉ thực hiện lồng ghép với kiểm tra định kỳ 6 tháng và cuối năm, chưa thực hiện được công tác kiểm tra chuyên đề riêng.

* Nguyên nhân: Do ảnh hưởng từ tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, thời gian triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết ngay thời điểm trên địa bàn tỉnh đang áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, nên việc học tập, quán triệt, nghiên cứu Nghị quyết chỉ có thể thực hiện bằng hình thức trực tuyến. Hiện nay, tình hình dịch bệnh vẫn tiếp tục còn phức tạp, số ca nhiễm trong cộng đồng còn cao, do đó Đoàn cấp tỉnh và cấp huyện chưa thực hiện được công tác kiểm tra chuyên đề riêng về kết quả học tập, tuyên truyền Nghị quyết mà chỉ thực hiện lồng ghép trong kiểm tra định kỳ cuối năm.

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo TWD;
- Ban CTTN TWD;
- Thường trực Tỉnh đoàn;
- Lưu BTG, VT.

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN



Nguyễn Thanh Nhã